



Thông báo này được đăng trực tuyến bằng [اللغة العربية](#), [English](#), [Русский](#), [Soomaali](#), [Español](#), [简体中文](#) và [Tiếng Việt](#).

Ngày 16 tháng Một năm 2025

Thân gửi: Các thành viên cộng đồng Khuyết tật Trí tuệ và Phát triển (intellectual and developmental disabilities, I/DD), các đối tác Bộ lạc và nhân viên ODDS

Người gửi: Dana Hittle, Giám đốc Lâm thời, Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, ODDS)

Chủ đề: Lệnh tạm ngừng (Moratorium) đối với các Cơ quan Mô hình Tiêu chuẩn (Standard Model Agencies, SMA) và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc nội trú 24h mới.

Xin chào,

Thông báo này là dành cho cộng đồng khuyết tật trí tuệ và phát triển (I/DD). Tin tức này là quan trọng nhất đối với:

- Các cơ quan cung cấp dịch vụ tiềm năng
- Các cơ quan cung cấp dịch vụ đang chờ hồ sơ đăng ký của họ được xét duyệt
- Các cơ quan cung cấp dịch vụ hiện tại
- Các cơ quan quản lý hồ sơ

Vào ngày 10 tháng Một, ODDS đã yêu cầu Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS) liên bang ra lệnh tạm ngừng sáu tháng đối với các Cơ quan Mô hình Tiêu chuẩn (SMA) và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc nội trú 24h mới ở Oregon. Lệnh tạm ngừng này chỉ áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ do ODDS cấp phép.

Lệnh tạm ngừng này có nghĩa là gì?

Nếu được CMS chấp thuận, lệnh tạm ngừng này sẽ bắt đầu thực thi vào ngày 10 tháng Hai năm 2025. ODDS sau đó sẽ ngừng việc nhận hồ sơ đăng ký đối với:

- Các cơ quan Mô hình Tiêu chuẩn (SMA) Hỗ trợ Cuộc sống Cộng đồng Mới
- Các cơ quan cung cấp dịch vụ chăm sóc nội trú 24h mới.

Chúng tôi đang phát triển một quy trình xử lý hồ sơ ngoại lệ. Xin xem thêm thông tin ở bên dưới.

Lệnh tạm ngừng này sẽ kéo dài bao lâu?

Chúng tôi dự tính lệnh này sẽ kéo dài một năm. Lúc đầu, CMS sẽ chấp thuận sáu tháng. Sau đó, chúng tôi dự định sẽ yêu cầu thêm sáu tháng nữa.

Tại sao ODDS lại làm như vậy?

Trong ba năm qua, chúng tôi đã có sự gia tăng 240% về số lượng hồ sơ đăng ký từ các cơ quan cung cấp dịch vụ. Với số lượng nhân viên hiện tại của chúng tôi, chúng tôi không thể xử lý tất cả các hồ sơ đăng ký mới. Chúng tôi có 284 hồ sơ SMA tồn đọng và 114 hồ sơ cơ sở chăm sóc nội

trú 24h tồn đọng. Nhân viên của chúng tôi đang tích cực làm việc. Lệnh tạm ngừng này sẽ cho họ thời gian để bắt kịp.

Việc xử lý hồ sơ tồn đọng này cũng sẽ làm mất nhiều thời gian trong việc quản lý các nhà cung cấp dịch vụ. Lệnh tạm ngừng này sẽ cho nhân viên nhiều thời gian để quản lý các nhà cung cấp dịch vụ mới và hiện tại. Việc này sẽ giảm rủi ro gian lận, lãng phí và lạm dụng nguồn lực.

Lệnh tạm ngừng này sẽ có ảnh hưởng đến những cá nhân được nhận dịch vụ không?

Không. Lệnh tạm ngừng này sẽ không làm bất kỳ ai gặp nhiều khó khăn hơn trong việc được nhận dịch vụ. Chúng tôi có rất nhiều SMA và các nhà cung cấp dịch vụ 24h ở nhiều khu vực trong tiểu bang. Những nhà cung cấp dịch vụ này có gần 1,000 chỗ còn trống. Con số này vượt xa nhu cầu hiện tại.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một số khu vực của tiểu bang cần nhiều nhà cung cấp dịch vụ hơn?

Nếu cần, ODDS có thể đặt ra những trường hợp ngoại lệ đối với lệnh tạm ngừng này. Chúng tôi sẽ thực hiện việc xét duyệt các quận hàng tháng và một số tình huống hàng tuần để đảm bảo chắc chắn chúng tôi có đủ nhà cung cấp dịch vụ. Một số ví dụ về trường hợp ngoại lệ là:

- Các cộng đồng cần nhiều nhà cung cấp dịch vụ là những người sử dụng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.
- Các cộng đồng nông thôn cần nhiều nhà cung cấp dịch vụ hơn.

Làm thế nào tôi có thể nộp hồ sơ đăng ký ngoại lệ đối với lệnh tạm ngừng này?

Đơn vị Cấp phép (Licensing Unit) ODDS đang thiết lập một quy trình yêu cầu xử lý hồ sơ ngoại lệ. Chúng tôi sẽ đăng quy trình này trên [trang mạng các Cơ quan Cung cấp dịch vụ Tiềm năng của ODDS](#). Nếu quý vị là một nhà cung cấp dịch vụ tiềm năng và có câu hỏi, vui lòng gửi email tới dd.licensing@odhsoha.oregon.gov.

Chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp?

Nếu CMS chấp thuận, ODDS sẽ ngừng chấp nhận các hồ sơ đăng ký mới đối với SMA và các nhà cung cấp dịch vụ 24h vào ngày 10 tháng Hai năm 2025. Chúng tôi sẽ xử lý các hồ sơ đăng ký mà chúng tôi đã nhận được trước ngày đó theo trình tự nhận được.

Lãnh đạo ODDS và tôi sẽ cập nhật thông tin cho các đối tác của chúng ta tại các buổi họp. Nếu có những thay đổi nào về kế hoạch này, chúng tôi sẽ gửi một thông báo khác cho cộng đồng. Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng gửi email tới dd.licensing@odhsoha.oregon.gov.

Trân trọng,



Dana Hittle

Giám đốc Lâm thời

Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển

Ghi danh để nhận thông tin cập nhật của ODDS.

Vui lòng xem các thông báo của Giám đốc ODDS tại <https://www.oregon.gov/odhs/agency/Pages/odds.aspx#dm>.

Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD.

Quý vị có thể nhận tài liệu này miễn phí bằng ngôn ngữ khác, theo dạng bản in khổ lớn, chữ nổi hoặc theo định dạng quý vị muốn. Vui lòng liên hệ với văn phòng ODDS Oregon theo số 503-945-5811 hoặc dd.directorsoffice@odhsosha.oregon.gov. Chúng tôi chấp nhận các cuộc gọi từ tất cả các hình thức dịch vụ chuyển tiếp dành cho người Điếc, Khiếm thính, Điếc-Mù, mù hoặc khiếm thị. Để biết thêm thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, vui lòng truy cập <https://www.oregonrelay.com> hoặc <https://www.fcc.gov/general/internet-based-trs-providers>.